

# Microsoft Dynamics 365 Business Central

โซลูชันการบริหารจัดการธุรกิจแบบออนไลน์วัน  
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ



ด้วยการทำงานผ่านทางอินบ็อกซ์ใน Office 365 คุณสามารถยกคำพูดหรือสร้างใบสั่งขายผ่านโทรศัพท์ได้ แม้ว่าจะไม่อยู่ออฟฟิศก็ตาม และสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองการเรียกใช้งานได้ทุกที่ ในขณะที่เดินทาง

**Helen Olsen Bedford**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สำนักพิมพ์

## เข้าสู่ยุคใหม่ของการบริหารจัดการธุรกิจด้วย Business Central



### เชื่อมธุรกิจของคุณ

ให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับงาน การประมวลผล และข้อมูลเข้ามาไว้ด้วยกันในที่เดียว เพื่อให้สามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมทำงานที่ไหนก็ได้ จากทุกอุปกรณ์



### ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ดที่สามารถแสดงภาพรวมทางธุรกิจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ พร้อมรับมือได้อย่างทันก่วงที่



### เริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ทำงานได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการในธุรกิจของคุณได้โดยง่าย ด้วยการรวบรวมโปรแกรมประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันด้วยโซลูชันสำหรับธุรกิจของคุณ



## โซลูชันที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

### บริหารด้านการเงินได้ง่าย

เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ระบบบัญชี การขาย การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมธุรกิจของคุณ สามารถแสดงแผนผังประสิทธิภาพทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ ด้วยระบบแดชบอร์ด Power BI ที่อยู่ภายใน สามารถปรับประมาณการทางการเงินโดยใช้โมเดลและวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมิติ รวมไปถึงการปรับแต่งรายงานที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Excel ได้อย่างราบรื่น



## ควบคุมการผลิต สั่งของ เริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

จัดการสต็อกสินค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่ต้องการ ด้วยการอัปเดตสินค้าแบบไดนามิก ซึ่งจะช่วยให้คุณรักษาปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ด้วยการคำนวณระดับสต็อกให้แบบอัตโนมัติ รวมถึงบอกระยะเวลาที่เหมาะสมในการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเข้ามาเพิ่มเติม พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของเวลาที่จะสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ขาย หลีกเลี่ยงการโดนปรับจากการผิดนัดชำระ เป็นต้น

## สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น

เพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการขายสินค้าด้วยคำแนะนำเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเงินสด ทำงานได้อย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย ไปจนถึงกระบวนการการชำระเงินทั้งหมดจากใน Outlook ได้อย่างลงตัว ผู้บริหารจะเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงานบริการ การทำงานต่างๆ รวมถึงทักษะของพนักงานเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเกิดปัญหา ก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันก่วงที

## ลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการวางแผนที่รัดกุม

ติดตามโครงการได้ในทุกรายละเอียดโดยใช้ Timesheet ที่มีความสามารถในการคำนวณต้นทุนระดับสูง แสดงรายงานที่เข้าใจง่าย ทำให้การควบคุมงบประมาณเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจได้ว่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการผลิตและการขายได้อย่างแม่นยำ ติดตามใบแจ้งหนี้ได้อย่างอิงกับค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะโครงการ และความสามารถในการทำกำไร เป็นต้น

## บริการใช้งานให้เหมาะสม

สามารถคาดการณ์ยอดขายและสต็อกสินค้าได้โดยอัตโนมัติ เพื่อวางแผนการผลิตตามยอดใบสั่งซื้อ พร้อมทั้งสามารถดูคลังสินค้าแบบองค์รวม เพื่อให้จัดการสินค้าตามใบสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการติดตามการทำงาน และการเคลื่อนไหวทุกรายการด้วยการตั้ง bins ตามรูปแบบคลังสินค้าและขนาดหน่วยเก็บของได้ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและทรัพยากร เพื่อปรับปรุงตารางการผลิตและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

### สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท เอวิชั่น จำกัด

พาร์ทเนอร์ระดับโลกของไมโครซอฟท์ในภูมิภาคไทย พร้อมให้คำปรึกษาธุรกิจระดับกลาง โดยทีมงานมืออาชีพ  
979/49-50 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 20 พลัสโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่: <https://dynamics.microsoft.com/en-us/business-central/overview/>



02 619 5838-9

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่



Call : 02 619 5838-9  
Email : sales@avision.co.th



[www.avision.co.th](http://www.avision.co.th)  
[dynamics.microsoft.com](http://dynamics.microsoft.com)



[www.facebook.com/AVisionDynamics](https://www.facebook.com/AVisionDynamics)